

HỌP ĐOÀN ĐẠI BIỂU...

(*Tiếp theo trang 1*)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử và Chương trình làm việc Đại hội XIII của Đảng đã được Trung ương xây dựng chặt chẽ, công phu, qua rất nhiều lần lấy ý kiến; đồng thời, đồng tình thêm một số nội dung, những điểm mới trong dự thảo các quy chế và Chương trình làm việc Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu kỹ dự thảo 3 văn bản nêu trên; nắm chắc lịch trình, điều kiện bảo đảm hoạt động của Đoàn, trách nhiệm của đại biểu, nghiêm túc chấp hành các quy chế Đại hội, quy định cung cấp thông tin cho báo chí, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

ĐẨY MẠNH TÍCH TỤ...

(*Tiếp theo trang 1*)

kinh tế nông nghiệp, duy trì được phong trào sản xuất vụ đông. Đồng chí khẳng định, chủ trương tích tụ, tập trung ruộng đất, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất trong nông nghiệp là hết sức đúng đắn, thực sự “cởi trói” cho nông nghiệp phát triển. Do đó, các địa phương cần tập trung đẩy mạnh tích tụ ruộng đất gắn với liên kết, bao tiêu sản phẩm, hình thành vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn nhằm nâng cao giá trị sản xuất. Trên cơ sở Nghị quyết số 40/2020/NQ-HĐND ngày 9/12/2020 của HĐND tỉnh về phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 - 2025. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quyết định quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ liên kết, tiêu thụ sản phẩm bảo đảm phù hợp, hiệu quả.

VŨ THƯ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Các đồng chí lãnh đạo huyện Vũ Thư khẳng định trong thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2020 có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan thông tấn, báo chí trong công tác tuyên truyền, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua.

Đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí bày tỏ mong muốn huyện Vũ Thư và các đơn vị, địa phương trên địa bàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt công tác tuyên truyền gắn với các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2021.

Báo cáo quá trình vận hành thử nghiệm Cổng thông tin và ứng dụng du lịch thông minh

Sáng ngày 13/1, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức cuộc họp với Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, VNPT Thái Bình về việc tham mưu đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 181 ngày 24/12/2020 về việc giao nhiệm vụ và cấp kinh phí duy trì hoạt động Cổng thông tin và ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Thái Bình.

Tháng 5/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với VNPT Thái Bình khai trương Cổng thông tin và ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Thái Bình nhằm góp phần thực hiện chủ trương xây dựng chính quyền điện tử, xây dựng đô thị thông minh đồng thời góp phần thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh du lịch của tỉnh sau khủng hoảng bởi tác động của

đại dịch Covid-19. Cổng thông tin điện tử và ứng dụng du lịch thông minh Thái Bình có tên miền: http://dulichthaibinh.gov.vn và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động là Thai Binh Tourism (hỗ trợ cho hệ điều hành IOS và Android) sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hình thành hệ sinh thái du lịch, tạo lợi ích tương hỗ giữa du khách, chính quyền và doanh nghiệp, qua đó hướng tới mục tiêu xây dựng ngành du lịch chất lượng cao, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội bền vững của địa phương.

Giai đoạn 2021 - 2022, để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho du khách trong nước và quốc tế dễ dàng truy cập, tìm hiểu thông tin các khu, điểm du lịch, các di tích, sản phẩm tiện ích khi đến với Thái Bình, đồng thời tăng cường

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY...

(*Tiếp theo trang 1*)

thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông tin đến các đại biểu kết quả phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh năm 2020. Mặc dù dịch Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp nhưng cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kệp vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó, kinh tế của tỉnh tăng trưởng 3,23%, cao hơn mức bình quân của cả nước và một số tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng. Thu ngân sách từ nội bộ nền kinh tế đạt 7.746 tỷ đồng, vượt 11,2% dự toán giao. Thái Bình là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao trong cả nước. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội được bảo đảm. Các chế độ, chính sách đối với đối tượng chính sách, hộ nghèo được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chính xác. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được chú trọng. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Cùng với đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng nhấn mạnh những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong năm 2021.

Đánh giá cao những kết quả tỉnh Thái Bình đạt được trong năm qua, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự phấn khởi trước sự phát triển vượt bậc của tỉnh. Nhân dịp này, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đóng góp những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với sự phát triển của tỉnh đồng thời đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh đương nhiệm tiếp tục

phát huy những kết quả đạt được, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tỉnh Thái Bình phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, giúp các đồng chí lãnh đạo tỉnh đương nhiệm hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin về những chủ trương, dự án và hướng đột phá tỉnh đang tập trung cao độ để triển khai thực hiện trong giai đoạn tới. Đặc biệt, năm 2021 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phát huy những kết quả đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm cụ thể hóa và sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống cũng như thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đưa Thái Bình phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh tiếp tục theo dõi sát sao từng bước đi của tỉnh, đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu của mình để cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Nhân dịp năm mới 2021 và chuẩn bị đón tết Nguyên đán Tân Sửu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng gia đình dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng.

Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi ước đạt 9.314 tỷ đồng

Sáng ngày 13/1, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăn nuôi, thú y năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, mặc dù sản xuất chăn nuôi của tỉnh tiếp tục gặp nhiều khó khăn nhưng với sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh, sự quyết tâm của ngành Nông nghiệp nên công tác chăn nuôi, thú y đạt được kết quả quan trọng. Giá trị sản xuất chăn nuôi ước đạt 9.314 tỷ đồng (tăng 3,88% so với năm 2019). Chăn nuôi lợn từng bước được phục hồi, tái đàn, tăng đàn trở lại với tổng đàn ước đạt hơn 796.000 con; đàn gia cầm ước đạt 14 triệu con; đàn trâu, bò ước đạt hơn 57.000 con. Về công tác thú y, ngành chăn nuôi đã thực hiện hiệu quả công tác giám sát, xác minh, xử lý dịch bệnh; tiêm phòng vắc-xin; kiểm dịch vận chuyển động vật và sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y; tiêu độc, khử trùng; vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, các đề án về xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh và phát triển chuỗi liên kết trong chăn nuôi tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả.

Mục tiêu năm 2021, ngành chăn nuôi phấn đấu giá trị sản xuất tăng trưởng 3,5% so với năm 2020; phục hồi chăn nuôi lợn với tổng đàn khoảng 1 triệu con, đàn trâu, bò đạt trên 59.500 con, duy trì đàn gia cầm khoảng 13,5 triệu con. Để đạt các mục tiêu trên, ngành chăn nuôi đã đề ra các giải pháp cụ thể, trong đó tập trung thực hiện tổ chức lại sản xuất chăn nuôi, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại giống vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất và giá trị; thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; đẩy mạnh chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả hoạt động liên kết theo chuỗi giá trị.

THANH HUYNH

Phát động chiến dịch diệt chuột quy mô toàn tỉnh

Để bảo vệ sản xuất năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát động chiến dịch diệt chuột trên phạm vi toàn tỉnh; trên bờ mương máng, bờ vùng, bờ thửa, ven đê, các gò đồng, nghĩa trang, khu công nghiệp, các vùng trồng lúa, rau màu, những nơi có mật độ chuột cao.

Theo đó, đối với biện pháp thủ công, sinh học, thực hiện hai đợt chính: Khi đổ ải vụ xuân và giữa 2 vụ lúa xuân và lúa mùa, đồng thời phát động nông dân thực hiện diệt chuột đều khắp, thường xuyên, liên tục thời gian trong năm. Đối với biện pháp hóa học, trên cây rau màu vụ xuân năm 2021 đặt bả thuốc chuột từ khi gieo trồng đến ngày 10/2; trên lúa xuân tập trung đặt bả cuối tháng 1 đến đầu tháng 2 (giai đoạn lấy nước đổ ải đại trà); trên cây màu hè tập trung đặt bả cuối tháng 4; trên lúa mùa đặt bả khi gieo cấy xong từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8; trên cây vụ đông cần tập trung diệt chuột ngay khi gieo trồng cuối tháng 10, đầu tháng 11.

LƯU NGÀN

HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ Nhận ủy thác cho gần 2.000 hội viên nông dân vay vốn phát triển kinh tế

Năm 2020, hoạt động của Hội Nông dân thành phố và các cơ sở đã đạt hiệu quả cao hơn năm trước, nội dung, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho hội viên, tạo được lòng tin và sự gắn bó giữa hội viên với tổ chức Hội. Trong năm đã kết nạp mới 220 hội viên nâng tổng số hội viên toàn Hội lên 14.162 hội viên, đạt 69% so với tổng số hộ nông dân. Các cấp hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận ủy thác và tín chấp vốn đầu tư đạt trên 78,7 tỷ đồng cho gần 2.000 hội viên nông dân vay vốn phát triển kinh tế; phối hợp mở 3 lớp học nghề về sửa chữa máy cò khí nông nghiệp, bảo vệ thực vật cho hơn 100 hội viên nông dân; mở 110 lớp chuyển giao khoa học, kỹ thuật về chăn nuôi, thủy hải sản, trồng trọt... cho gần 7.400 lượt hội viên.

MINH NGUYỆT

Thứ năm, ngày 14 tháng 1 năm 2021

TỈNH THÁI BÌNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ XÉT, CÔNG NHẬN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2020

Ngày 4/1/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 11/UBND-NNTNMT về việc công bố tỉnh Thái Bình đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Theo đó, căn cứ Quyết định số 1274/QĐ-TTg, ngày 19/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình công bố: Tỉnh Thái Bình đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

CHUẨN BỊ TỐT CÁC ĐIỀU KIỆN...

(*Tiếp theo trang 1*)

chụp ảnh, định vị tọa độ, vẽ sơ đồ mộ chí của 2.401 mộ liệt sĩ năm ngoài nghĩa trang liệt sĩ. Hiện nay còn 3 mộ nghi của liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp trên địa bàn xã Tân Học (Thái Thụy) và xã Điền Nông (Hưng Hà) chưa được quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ. Ngày 9/12/2020, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với cơ quan quân sự, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thái Thụy, cấp ủy, chính quyền xã Tân Học và các nhân chứng tổ chức khảo sát, xác định vị trí hài cốt liệt sĩ; đồng thời lực lượng làm nhiệm vụ của cơ quan quân sự huyện Thái Thụy tiến hành tìm kiếm và đã xác định được vị trí hài cốt liệt sĩ. Theo kế hoạch, việc cất bốc, quy tập hai hài cốt liệt sĩ tại xã Tân Học sẽ được tiến hành vào ngày 19/1.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan làm công tác chính sách trong và ngoài quân đội; tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Trên cơ sở bản đồ tìm kiếm, quy tập và các thông tin, các địa phương chủ động triển khai xác minh thông tin, tổ chức lực lượng khảo sát, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, xác định vị trí hài cốt liệt sĩ tại xã Tân Học, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho rằng đã đủ căn cứ và điều kiện thực hiện cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ. Để bảo đảm đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và sự trì ân đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh giao Bộ CHQS tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan huy động lực lượng, phương tiện để tổ chức cất bốc hài cốt liệt sĩ theo đúng kế hoạch đã đề ra. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Cục Người có công, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành lấy mẫu sinh phẩm đối với hai hài cốt liệt sĩ; đồng thời phối hợp với huyện Thái Thụy chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức lễ cầu siêu, lễ an táng hài cốt liệt sĩ bảo đảm trang trọng theo đúng nghi thức quân đội.

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2021 - 2025; Chỉ thị số 01-CT/TU, ngày 9/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2021 và một số vấn đề thời sự trong nước và quốc tế.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên, công đoàn chuyên trách trong tỉnh nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, từ đó triển khai có hiệu quả trong hệ thống tổ chức công đoàn.

| |
|--|
| THÔNG BÁO CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM VĂN PHÒNG |
| VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐÌNH CÔNG HUNG XIN THÔNG BÁO: |
| Kể từ ngày 14/01/2021, Văn phòng Công chứng Đình Công Hưng sẽ chuyển tới trụ sở văn phòng mới tại: Số nhà 25, phố Hoàng Diệu, tổ 1, Phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình (Cách Sở Tư pháp 150m) |
| Quý khách có nhu cầu công chứng xin liên hệ theo địa chỉ mới của Văn phòng (Số điện thoại liên hệ: 0913.291.170) Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý khách hàng! |

| | | |
|--|---|---|
|  Chung tay phòng, chống dịch Covid-19 Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398 | | |
| Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 13/1, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 92,1 triệu người nhiễm và hơn 1,97 triệu người tử vong do Covid-19. | | |
| Tính đến 18 giờ ngày 13/1, Việt Nam ghi nhận thêm 1 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới nhập cảnh từ nước ngoài về được cách ly ngay. Trong ngày, cả nước có 8 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện 1.369/1.521 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 117 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. 25/117 bệnh nhân đang điều trị đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. | | |
| Tại Thái Bình, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 13/1, 22 chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh vẫn đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiển Hải). Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 13/1 vẫn là 11.063 mẫu. | | |
| HOANG LANH | | |
| SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19 | | |
| <table border="1"> <tbody><tr> <td style="text-align:center">SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786</td> <td style="text-align:center">TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885</td></tr> </tbody></table> | SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786 | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885 |
| SỞ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786 | TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885 | |